

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๓/ว

๕๔๓๗



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิตในระดับจังหวัดเพิ่มเติม

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๑.๓/ว ๕๐๖๙ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จังหวัดดำเนินการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิตในระดับจังหวัดให้เป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เนื่องจากในการประชุมคณะอนุกรรมการประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ซึ่งมี ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน ได้มีมติให้หน่วยงานและองค์กรทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต ดังนั้น เพื่อให้การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิตในระดับพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. รณรงค์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ประชาชนและบุคลากรของหน่วยงานในจังหวัด ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๓ วัน ๆ ละ ๓๐ นาที

๒. แจ้งสถานศึกษาและโรงเรียนในจังหวัด ออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต โดยให้บุคลากรทางการศึกษา เด็กเล็ก นักเรียน และนักศึกษา ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๓ วัน ๆ ละ ๓๐ นาที พร้อมทั้งให้เด็กเล็ก นักเรียน และนักศึกษาเชิญชวนสมาชิกในครอบครัว ประกอบด้วย พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ฯลฯ ออกกำลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจำต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

๓. ส่งเสริมให้มีการจัดมหกรรมการออกกำลังกายและกีฬา การประกวดหรือแข่งขันการออกกำลังกาย การเล่นเกมกีฬาที่บ้านให้เพิ่มมากขึ้น

๔. พิจารณาการกำหนดให้มีประเด็นการส่งเสริมการออกกำลังกายและการพัฒนาการกีฬา ในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาท้องถิ่น และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความสำคัญจัดทำ

/แผนงาน...

แผนงาน/โครงการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี ในการนี้ เพื่อสรุปการดำเนินการในส่วนของการกำหนดประเด็นการส่งเสริมการออกกำลังกายและการพัฒนาการกีฬาในแผนพัฒนาจังหวัดในภาพรวม จึงขอให้จังหวัดรายงานการดำเนินการดังกล่าว ผ่าน google form ตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้ ภายในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ทางเว็บไซต์ สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย <http://www.ppb.moi.go.th/> หัวข้อ “หนังสือแจ้งเวียน/ประชาสัมพันธ์”

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย



แบบรายงานผ่าน google form

สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักนโยบายและแผน
โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๔